

ดอกไม้สวยสะพรั่งถนนหลวงเดินทางทั่วไทยแบบ 'โกกรีน'

นายสรารุท ทรงศิริโล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม อาทิ ปลูกต้นไม้ริมทางให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามข้อสั่งการปรับปรุงภูมิทัศน์บนทางหลวงของ ทล. ที่ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในหลายพื้นที่ พบว่าผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจและชื่นชม พร้อมสนับสนุนให้ดำเนินงานต่อไป

เนื่องจากการปลูกต้นไม้ที่มีสีส้มสวยงาม ช่วยให้ทัศนียภาพตลอดสองข้างทางดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมกันนี้ได้สั่งการเพิ่มเติม



ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานรัฐ ปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและถนนเส้นทางต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น โดยเลือกปลูกต้นไม้ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อความสะดวกในการดูแลบำรุงรักษา ทั้งยังจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วย

นายสรารุท กล่าวต่อว่า ในส่วนของทล. ตนได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด เขตทางหลวง และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ลงพื้นที่สำรวจถนนทางหลวงในเส้นทางต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ให้สองข้างถนนทางหลวงมีความสวยงาม รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ขณะเดียวกันยังให้พิจารณาดำเนินการปลูกไม้ประจำ

พื้นที่นั้น ๆ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่จำจดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนด้วย

นายสรารุท กล่าวต่อว่า ทล. ได้ปลูกต้นไม้หรือดอกไม้ในเส้นทางต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม มาตั้งแต่ปี 2520 จากทางหลวงในความรับผิดชอบกว่า 6 หมื่นกม. จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 44 ปีแล้ว ทำให้บางเส้นทางถูกขนานนามว่า “ถนนสายต้นไม้” เนื่องจากมีความเพลิดเพลิน สวยงาม และสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้เส้นทาง ส่วนใหญ่แล้วจะปลูกต้นไม้บนเกาะกลางทางหลวงและสองข้างทางหลวง เช่น ต้นราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติไทย, ดอกเฟื่องฟ้า, ต้นพญาเสือโคร่ง และต้นตะแบก หลังจากนั้น ทล. จะดำเนินโยบาย 2 เรื่อง คือ 1.ปลูกเพิ่ม ขณะที่ต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น ให้บำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งไม้ให้มีความสวยงามตลอดไป 2.ปรับปรุงหมวดทางหลวง 581 แห่งทั่วประเทศ พิจารณามหาดทางหลวงที่มีศักยภาพ หรืออยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวยอดเยี่ยม เป็นไฮไลต์ที่สวยงาม 30 แห่ง โดยเฉพาะทางภาคเหนือ เช่น เขาค้อ ภูทับเบิก ดอยอินทนนท์ จ.น่าน และ จ.แพร่ ให้ปรับปรุงเป็นจุดบริการประชาชน อาทิ จุดพักจอดรถฟรี จุดกางเต็นท์ฟรี

รวมถึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้รองรับประชาชน หากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว หรือวันหยุดยาวจะให้บริการตลอด 24 ชม. เช่น บริการรถคันเช่า กาแฟ ห้องน้ำ และสอบถามข้อมูลทางหลวง เตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวให้มีความสวยงามทันสมัยทุกปีใหม่ 65 ที่จะถึงนี้

นายสรารุท กล่าวด้วยว่า ในปีงบประมาณ 64 และในอนาคตได้กำหนดโยบายไว้ว่า โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงเส้นทางใหม่ รวมถึงโครงการปรับปรุงหรือบำรุงรักษา และอื่น ๆ ของ ทล. จะต้องศึกษาออกแบบโครงการฯ ให้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ออกแบบถนนเส้นทางต่าง ๆ ให้มีพื้นที่สีเขียว เพื่อให้มีความร่มรื่นตามแนวเส้นทางถนนทางหลวง อาทิ การปลูกต้นไม้พันธุ์ที่มีการวิจัยไว้แล้วว่า มีส่วนช่วยในการดูดซับฝุ่นละอองในอากาศ ทั้งการปลูกใหม่ การปลูกทดแทนต้นเดิม สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5.